

การขับเคลื่อนจริยธรรมกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๗
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้างได้มีการขับเคลื่อนจริยธรรมกิจกรรมภายในองค์กรรวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยา การดำรงตนอยู่ในวินัยของข้าราชการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการรักษาวินัย และต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง ดังนี้

๑. กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมโดยการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง โดย นายตัสกร ศรีดวงแก้ว นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง ได้ดำเนินการประชุมเพื่อมอบแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don'ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม เคร่งครัดอยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐต่อไป





๒. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง นำโดย นายดัสกร ศรีดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปลูกป่าในพื้นที่ บ้านแม่ตะมาน หมู่ ๒ โดยมี นายชัยณรงค์ นันทาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง ปกครองตำบลกี้ดช้าง อสม. ตำบลกี้ดช้าง และประชาชน ภายในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลกี้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

